



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ**  
**น้องลิซ่า**  
**ทายบ่วงโควิด19**

3สาวร่วมนวงรอลุ้นผล  
WHOท่วงยุโรปคืบพุ่ง  
วันเกิดธวัชจอนไมล์  
คลัสเตอร์ใหม่เพียบ!  
ฝากตัวกายขยาย10เท่า

แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ “ลิซ่า แมลิคพิงก์”  
หลังทราบติดเชื้อโควิด-19 ส่วนอีก 3 สาว  
ในวงยังลุ้นระทึกรอผลตรวจ ศบค.ห่วง  
... ..

★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ ต่อหน้า ๑

แพนกลับ

☆ ต่อจากหน้า 1

รายวัน กระทรวงศึกษาธิการสั่งจัดงานวันเด็กปี 65 ในแบบออนไลน์ ด้าน สร.เผยคนไทยเครียดจัด...

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงจับตาใกล้ชิดเนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ใหม่...

★ ยอดติดเชื้อยังสูง 5,857 ราย

เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.ศุมนี วีระสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรค...

★ สบค.ห่วงหลายพื้นที่ฉีดวัคซีนน้อย

พญ.ศุมนีกล่าวว่ายอดฉีดวัคซีนวันที่ 23 พ.ย. จำนวน 575,992 โดส รวมยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ถึงสิ้น 89,894,183 โดส จังหวัดที่มีแนวโน้มระบาดและฉีดวัคซีนเข็มแรกน้อยที่สุดคือ จ.สระแก้ว...

10 อันดับจังหวัดที่ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กทม. 734 ราย สงขลา 426 ราย นครศรีธรรมราช 290 ราย เชียงใหม่ 245 ราย สุราษฎร์ธานี 237 ราย...

★ พบคลัสเตอร์ใหม่ผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

"ยังมีภาวะระบาดเป็นคลัสเตอร์ต่อเนื่องในหลายจังหวัด โดยคลัสเตอร์โรงงานสถานประกอบการพบที่ กทม. 49 ราย ปราจีนบุรี 9 ราย...

★ กลนครียัดจัดฆ่าด้วยสูงชัน 10 เท่า

อีกด้านหนึ่งที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดงาน "ถอดรหัสพันธุกรรมวัคซีนใจในชุมชน 2564"...

ช่วงเดือน ต.ค.64 ที่มีอัตราผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวัน และผู้เสียชีวิตหลักร้อยต่อวัน พบผู้ตอบคำถามมีเสียงคิดฆ่าด้วยเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า...

★ จ่อเปิดรับวอล์กอินวัคซีนเข็ม 1

นายอนุทินยังได้กล่าวถึงเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในเดือน พ.ย. ว่า ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคจัดแผนฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1...

★ แนะนำใช้ปากกาส่วนตัววันเลือกตั้ง

ด้าน พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใน 5,300 แห่งทั่วประเทศ...





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ ต่อหน้า ๑

ใช้เพื่อลดการสัมผัสร่วม เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 การใช้ปากกาส่วนตัวที่เตรียมมาเองเพื่อเลือกตั้งทำได้ไม่ผิดกฎหมาย

**★ โมเดิร์นน่าล้านกว่า โดสถึงไทย**  
องค์การเภสัชกรรมแจ้งว่า จากการติดตามความเสียหายการส่งมอบวัคซีน โมเดิร์นจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้ องค์การเภสัชกรรมได้รับแจ้งจากบริษัท ซิลลิค ว่าวัคซีน โมเดิร์นนาโดสที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมาถึงประเทศไทย จำนวน 1,982,500 โดส ในวันที่ 27 พ.ย. เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทางไทย-กรุงเทพฯ-หนานกิง รมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700 โดส

**★ คร.สั่งจัดวันเด็กแบบออนไลน์**  
ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายณัฐ วัชรเดช รองปลัด ศธ. เปิดแผนยกหลังการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ว่าที่ประชุมได้รับทราบคำสั่ง ศธ. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยปลัด ศธ.เป็นประธานคณะกรรมการ มีกรรมการมาจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรเอกชน มูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สำหรับการจัดงานวันเด็กในปีที่ผ่านมาแม้มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังคงมีการมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ในวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ครบถ้วนแล้วที่ 8 ม.ค.2565 ที่ประชุมมีมติจะไม่จัดกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ ในลักษณะงานมหกรรม แต่จะจัดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น 564 ราย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 225 ราย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่จาก ร.ว.ศึกษาฯนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการคัดเลือกซึ่งจะพยายามให้เด็กและเยาวชนทั้ง 789 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบนายกรัฐมนตรีภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ศธ.จะจัดให้มีการแถลงข่าวรายละเอียดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ในช่วงปลายเดือนธ.ค.2564

**★ ขุมชนสายไหมผวาติดเชื้อเพิ่ม**  
ส่วนกรณี น.ส.สุชาดา ทงเกษม อายุ 30 ปี สาวออฟฟิศ ป่วยโรคโควิด-19 นอกเสียชีวิตอยู่ กลางถนน เหตุเกิดหน้าร้านขายของชำไม่มีชื่อ ซอยแม่ผิว ถนนวัดเกาะสุวรรณาราม แขวงและเขตสายไหม กทม. เมื่อ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจหาโควิดคนในครอบครัวและเครือญาติกว่า 30 คน ในบ้านหลังใหญ่แบ่งซอยห้องอยู่ด้วยกัน พบแม่และพี่สาวผู้เสียชีวิตและญาติอีก 3 คน ผลเป็นบวก ล่าสุดนางวันทนี วัชนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ ทองวีโล ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตสายไหม เดินทางมาดูการตรวจคัดกรองเชิงรุกคนในชุมชน นางวันทนีเผยว่า ในส่วนของแม่และพี่สาวของผู้เสียชีวิตที่พบว่าผลบวกถูกนำตัวออกนอกพื้นที่เพื่อไปเข้ารับการรักษาแล้ว ข้อมูลที่ได้มาทราบว่าผู้เสียชีวิตมีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างมากและยังไม่ได้รับวัคซีนด้านนอกกพ เหลือประเสริฐ ผู้ช่วย ส.ส. เขตสายไหม กล่าวว่า จากการตรวจเชิงรุกให้ชาวชุมชนซอยแม่ผิว 97 คน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 10 คน เป็นเครือญาติกับผู้ตาย ขอกรรมจึงเป็น 16 คน ทั้งหมดเป็นสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันและต้องกักตัวเองอีกกว่า 10 คน รวมถึงชาวชุมชนที่มีรับการตรวจในวันมีเจ้าเป็นจะต้องกักตัวด้วย ในส่วนของผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสินแพทย์ ส่งถูกไปจัดรวมรอรับตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่อไป

**★ พบหนุ่มปากน้ำดับหลังฉีดเข็มสอง**  
ที่ จ.สมุทรปราการ เมื่อเวลา 00.30 น. ร.ต.อ.อดิเทพ โพธิ์เจริญ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้งเหตุชายเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 86/189 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จึงพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเข้าตรวจสอบพบว่านายสิทธิพล บรรณศิริพิศาล อายุ 26 ปี นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน ร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลรามสมุทรปราการ น.ส.โสภา โคตรภักดี อายุ 50 ปี มารดาผู้เสียชีวิต เผยว่า ในช่วงกลางดึกบุตรชายเกิดการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและหมดสติไปจนเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ที่ผ่านมามีลูกชายเคยฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มแรกที่ รพ.แห่งหนึ่ง กระทั่งวันที่ 22 พ.ย. ผู้ตายไปฉีดวัคซีนโมเดิร์นนาเป็นเข็มที่สอง ด้าน นพ.เจเวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะต้องมี การสอบสวนหาสาเหตุก่อนว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค-โมเดิร์นนา ได้ผ่านที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 24 พ.ย. และจะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 26 พ.ย. เนื่องจากวัคซีนโมเดิร์นนาเป็นชนิด mRNA เช่นเดียวกับไฟเซอร์ สามารถนำมาใช้แทนกันได้ ด้าน นพ.นพ.นพ.จินดาเวช รองสสจ.สมุทรปราการ ให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้รับรายงานเหตุแต่ทราบเพียงว่าวัคซีนโมเดิร์นนา ยังไม่ได้ถูก

จัดสรรมาให้ รพ.ของรัฐ แต่จะอยู่กับ รพ.เอกชนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นวัคซีนทางเลือกและทยอยฉีดให้กับผู้สูงอายุ

**★ หาเสียง อบต.โคราชติดโควิดยกทีม**  
ที่ จ.นครราชสีมา นพ.นรินทร์วิชิต พิษณุคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมาผ่านระบบ zoom 32 อำเภอ มีรายงานสถานการณ์ล่าสุดของภาวะระบาดของโควิด-19 ว่า พบผู้ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 7 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 107 ราย รวม 114 ราย ผู้ป่วยสะสม 32,339 ราย รักษาหาย 30,588 ราย ยังรักษาอยู่ 1,501 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 250 ราย มีการเฝ้าจับตามองคลัสเตอร์สำคัญ 8 แห่ง ในจำนวนนี้เป็น 3 คลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัดคือ ที่หมู่ 11 ต.หนองระเวียง อ.เมือง ผู้ป่วยไปเดินช่วยผู้สมัคร อบต.คนหนึ่งหาเสียงและไปร่วมงานฐาน จากนั้นพบว่าผู้ที่นั่งร่วมกิจกรรมหาเสียงทั้งหมดติดเชื้อ รวมถึงผู้สมัครนายก อบต.คนหนึ่งด้วย รวม 8 ราย ในจำนวนนี้มีนักเรียนประถม 1.3 จำนวน 1 ราย 2.ครู 2 ราย 3.บุคลากรสาธารณสุข 14 ราย 4.เด็กชายอายุ 1 เดือน และเด็กหญิงอายุ 5 เดือน คิดจากญาติจากการสอบสวนโรคมีการร่วมวงดื่มสุรา ดากข้าวเกี่ยวข้าวและกินข้าวร่วมกันอยู่ระหว่างสอบสวนโรค และอาจจะต้องปิดหมู่บ้าน 3. โรงงานแปงมันอีสาน อ.เมืองนครราชสีมา พบการติดเชื้อ รวม 10 ราย

**★ สตูลกักตัวครู-นร.แบบเข้าค่าย**  
ที่ จ.สตูล นายชองรัฐ หลีสันผาง สตูล พร้อมนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลาหอง อ.ละงู หลังพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 รวม 5 ราย ทั้งที่เปิดเรียนได้เพียง 8 สัปดาห์ โดยทางโรงเรียนได้แยกกักตัวนักเรียนและครูที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวม 72 คน ในจำนวนนี้ถูกแยกมากักตัวที่โรงเรียนเป็นนักเรียน 40 คน ครู 7 คน ในลักษณะการเข้าค่ายมีครูที่ถูกกักตัวกับทำหน้าที่สอนหนังสือ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้สัมผัสเสี่ยงให้มาเรียนตามปกติ แต่ให้เช็กแบ่งกันพื้นที่ในโรงเรียนแยกกันอย่างชัดเจนคณะผิง นายชองรัฐกล่าวว่า เหตุมาจากนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 มาจากผู้ปกครอง ยืนยันยังไม่มีการแพร่ระบาดในโรงเรียน สำหรับการกักตัวเด็กกลุ่มเสี่ยงลักษณะเข้าค่ายช่วงแรกเด็กจะคิดถึงบ้านแต่เมื่อได้ออกไปเพื่อนและครูที่ถูกกักตัวด้วยกันสักพักก็จะวิ่งตามปกติด้านนายสมมาตร จันทร์มา ผอ.ร.ว.บ้านลาหอง จากการตรวจครูและนักเรียนที่มีความเสี่ยงยังไม่พบการติดเชื้อ แต่ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่มั่นใจเกรงว่าจะติดกันเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ จึงให้บุตรหลานหยุดเรียนชั่วคราวไปก่อน



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ ต่อหน้า ๑๐

**แฟนคลับ ☆ ต่อจากหน้า 10**

**★ เหย “ลิซ่า แบล็กpink” ติดโควิด**  
 รับผิดชอบ บริษัทบันเทิงวายซี เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ของเกาหลีได้ออกแถลงการณ์ว่า ลิซ่า นามโสมลาหรือลิซ่าสมาชิกวงแบล็กpink (BLACKPINK) ชาวไทยชื่อดัง ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงปลายวันที่ 24 พ.ย. ขณะที่สมาชิกวงอีก 3 คน ทั้งจัสเจอนมีและโรเซ่ ยังไม่ได้รับการประกาศจากทางการให้เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แต่ทั้ง 3 คน ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ทันที หลังจากทราบว่าลิซ่าติดเชื้อ และอยู่ระหว่างการรอดู ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดและพร้อมจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องสุขภาพของศิลปินหลังจากนี้หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะแจ้งให้ทุกคนทราบทันที ขณะที่บรรดาเว็บไซต์แฟนคลับในเกาหลีได้ต่างพากันรายงานข่าวนี้ ส่วนแฟนคลับนักร้องชื่อดังต่างอวยพรขอให้ลิซ่าหายดีโดยเร็ว

**★ “ลุงตุ๋” ให้กำลังใจ “ลิซ่า”**  
 ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบนด์ค็อก อะลั๊กซ์ชัวร์ คอลเล็กชั่น โฮเทล ถนนวิบูลย์ ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ไปเป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 โดย

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีสื่อเกาหลีรายงาน ว่า บริษัท YG Entertainment ต้นสังกัดวง Blackpink ออกมายืนยันว่า “ลิซ่า Blackpink” น.ส.ลิซ่า นามโสมลา ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี ติดเชื้อโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ก็ตั้งใจกำลังใจคนไทยทุกคนให้กำลังใจหมด”

**★ ขาวเน็ตแห่ให้กำลังใจนักร้องดัง**  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับศิลปินสาว ลิซ่า แบล็กpink ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปโปรโมตอัลบั้ม Lalisa ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ รวมทั้งร่วมงานกับศิลปินดังระดับโลก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่าลิซ่า ติดเชื้อโควิด-19 จากที่โหมซึ่งเป็นไปได้ทั้งในต่างประเทศหรือในประเทศเกาหลี ส่วนแฟนคลับทั่วโลกที่เห็นประกาศจากต้นสังกัดก็แสดงความห่วงใย อีกทั้งยังส่งกำลังใจผ่านทางสังคมออนไลน์ไปยังศิลปินคนโปรด โดยอวยพรให้หายป่วยโดยเร็วจนทำให้แฮชแท็ก #GetWellSoonLisa ทะยานขึ้นไปถึงทวิตเตอร์อันดับ 1 ของโลกอย่างรวดเร็ว

**★ ยุโรปอ่วมยอดตายยังไม่หยุด**  
 รับผิดชอบ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินทิศทางแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาคยุโรป โดยเชื่อว่าหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราติดเชื้อซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้ภายในเดือน มี.ค.2565 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 700,000 คน และทำให้ยอดเสียชีวิตรวมในยุโรปกลายเป็น 2.2 ล้านคน ขณะที่เยอรมนีสถานการณ์ยังคงรุนแรง มีผู้ติดเชื้อในวันเดียว 66,884 คน เสียชีวิตในวันเดียว 355 คน ซึ่งฝ่ายการเมืองอยู่ระหว่างพิจารณาว่าสมควรออกมาตรการบังคับฉีดวัคซีนหรือไม่เหมือนอย่างรัฐบาลออสเตรเลียที่กำลังพิจารณาบังคับฉีดในปีหน้า ส่วนรัฐบาลนิวซีแลนด์ ประกาศจะเปิดรับ



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ห่วงทั่วโลก "ลิส้า แบล็กพิงก์" หรือ น.ส.ลลิตา มโนบาล นักร้องดังได้รับการยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทำให้มีแฟนคลับหรือมีใจอวยพรให้หายป่วยจนแฮชแท็ก #GetWellSoonLisa ทะยานขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ของโลก.





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗

**อยู่เพื่อยิ้มมุมเด็กพิการ**

นพ.ชัชชัย กิตติศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวไว้ว่า สถาบันได้รักษาโรคและดูแลสุขภาพเด็กไทย ครองคลุมถึงการวิจัย ค้นคว้า และร่วมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการปีละ 4๐๐,๐๐ รายต่อปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและปานกลางปีนี้มีมติโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็กพิการทางการแพทย์เคลื่อนไหว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำโครงการ "อยู่เพื่อยิ้ม" ช่วยเด็กพิการทางการแพทย์เคลื่อนไหวและสมอง ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยในระยะแรกเริ่มและได้รับการรักษา และฟื้นฟูสภาพอย่างครบวงจร รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนัก สู้สังคมให้เข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิการทางการแพทย์เคลื่อนไหวและสมอง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนได้ที่แอปพลิเคชันบริจาค สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขบัญชี ๐๒๘-๑-๕๕๐๐๑-๗ สาขาถนนศรีอยุธยา คู่มือมูลนิธิ [www.childrenhospitalfoundation.org](http://www.childrenhospitalfoundation.org)

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▶ **ติดโควิด...**น.ส.ลลิตา มโนบาล หรือลิซ่า แบล็ก핑크 ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีสัญชาติไทย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสายจี้ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทต้นสังกัด แฉลงยืนยันผลตรวจเป็นบวก แต่ไม่ยืนยันว่าติดมาจากที่ใด ส่วนเพื่อนร่วมวงคนอื่น ๆ กำลังอยู่ระหว่างสิ้นผลตรวจชัดเจนอีกครั้ง

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ช็อก 'ลิซ่า แบ็กคิง' ติดโควิด  
'โรเซ-จิชู-เจนนี่' ลุ้นผลตรวจ  
สลดหนุ่ม 26 นิดไขว้ 'โมเดอรนา' ดับ  
นร.ตำรวจภูธรภาค 7 ติดเชื้ออีก 19 ราย

ช็อกวงการเคป็อป "ลิซ่า แบ็กคิง" ติดเชื้อโควิด ส่วนสมาชิกวงอีก 3 คน  
เข้าตรวจหาเชื้อและอยู่ระหว่างรอผล สลดใจหนุ่มปากน้ำวัย 26 ปี นิดวัคซีนไขว้  
2 เข็ม "ซิโนแวค-โมเดอรนา" ดายอนอดคาบ้านพัก นักเรียนตำรวจภูธรภาค 7  
ติดเพิ่มอีก 19 ราย "อนุทิน" วอนประชาชนอย่าเสียค่ายวัคซีนทางเลือก ซอริบฉีด  
ที่มี ตระกูล mRNA เหมือนกัน ส่วนกรณีวัคซีนบริจาคมาก่อนที่ ◆ อ่านต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ต่อหน้า ๑

**ลิซ่า** □ **ต่อจากหน้า 1**

ตั้งชื่อ บริษัทผู้สัญญาจัดตั้งรับคิดชอบ ส่วน สม.ค.ไทยจิตวิวัฒน์แล้ว 89.8 ล้านโตศ (เอช ดีเคซี)เพิ่ม 5,857 ราย หายป่วย 7,318 ราย คาย เพิ่ม 55 ราย พบ 41 รายยังไม่ได้อีกจีน "ลิซ่า" แดงกับเปิดแยกกฎหมายที่สำนักงานตำรวจฯ

◆ **คายนาน้อยยังไม่ติดโควิด**

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 พ.ย. พญ.ณัฐ วิรัชสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้อำนวยการใหญ่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า สถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 5,857 ราย ซึ่งแยกเป็นจากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการสาธารณสุข 5,349 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 209 ราย จากเรือนจำหรือที่ ต้องขัง 228 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อผู้ป่วยจำนวน 2,091,992 ราย อีกทั้งพบผู้ป่วยป่วยเพิ่ม 7,318 ราย ซึ่งมีสถานะเป็นจำนวน 1,979,871 ราย และมีผู้ที่มีผลตรวจหาเชื้ออยู่ 81,577 ราย เป็นการรักษา อยู่ในรพ. 41,226 ราย ในรพ.สนาม 40,351 ราย โดยมีผู้ที่ทำการรักษา เป็นปกติอีก 1,629 ราย ซึ่งมีผู้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 358 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่มี 55 ราย ทำให้มียอดสะสม 20,544 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตส่วน ใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย ซึ่งได้รับเชื้อจากผู้ดูแลหรือญาติที่ อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ในจำนวนผู้เสียชีวิตราย ใหม่ 55 ราย พบว่ามี 41 ราย ที่ยังไม่ได้รับการ ฝึกวิชชาป้องกันโควิด-19 แม้แต่เข็มเดียว

พญ.ณัฐแถลงต่อไปว่า จังหวัดที่มีผู้ติด เชื้อรายใหม่สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 734 ราย ตยชลา 426 ราย นครศรีธรรมราช 290 ราย เชียงใหม่ 246 ราย สุราษฎร์ธานี 237 ราย ตยพราการ 236 ราย ชลบุรี 206 ราย ปัตตานี 177 ราย ตยลา 140 ราย ศรีง 129 ราย ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมีคือ แพร่และ อ่างสมเจียง อย่างไรก็ตาม จากการติดตามในช่วง วันที่ 1 พ.ย.-24 พ.ย.64 พบว่าจังหวัดที่ค่อนข้าง คิดตามอย่างใกล้ชิด มีจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ ตยชลา ศรีง ตยพราการ กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลานครินทร์ นครราชสีมาร สระบุรี อุบลราชธานี จุราธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขณะเดียวกันพบจังหวัดที่แนวโน้มจำนวนผู้ติด เชื้อสูงขึ้น มีจำนวน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พินยูลไค และสัทบุรี

◆ **นำห่วงแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง**

ทั้งนี้พบประเด็นที่ห่วงว่าแรงงานต่างด้าวจาก ชาติที่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในตำแหน่งมาก และจะวันเป็นจำนวนมากนั้น ได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวในพื้นที่ที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร หรือ เสนอไปทางการรับวัคซีนของแรงงานต่างด้าว จาก ประเทศต่าง ด้รับการ 2 เข็ม จะกักตัว 7 วัน ไม่ครบ 14 วัน ตรวจ RT-PCR เมื่อนำ กักตัวไว้ตรา ต้องมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดย เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง ต้องมีการติดต่อ ประสานงาน ซึ่งขณะนี้มีนายจ้างหลายเจ้าเข้า มายืนยันจึง หากต้องการทราบรายละเอียดก็ยังมี วัลเวลาจนถึง 1 ร.ค. 64 และการประชุมสมค.ช. ุชใหญ่ในวันที่ 2๐ พ.ย.นี้ จะมีประชุมเพื่อ ประเมินสถานการณ์ ๒ สัปดาห์ ติดตามว่าการ ด้ดำเนินการตามนโยบายที่ออกมาตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.นี้ที่ผ่าน สามารถทำอะไรได้บ้างที่จะ ผ่องแผ้วได้มากขึ้น ทั้งการปรับพื้นที่ การ ปรับมาตรการต่าง ๆ การรายงานความก้าวหน้า เรื่องการแรงงาน ๓ สัญชาติ เข้ามาในประเทศไทย และเรื่องที่อยู่ในความสนใจคือ มาตรการ สำหรับกิจการสถานบันเทิง

**ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน**  
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**ป่วยสะสมในไทย**  
2,081,992

รายใหม่	เสียชีวิตเพิ่ม	เสียชีวิตสะสม
5,857	55	20,544

**ยอดฉีดวัคซีน**

วัคซีนเข็ม 1	วัคซีนเข็ม 2	วัคซีนเข็ม 3
47,034,024	39,724,270	3,135,889

**ผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก**

ป่วยสะสม	เสียชีวิตสะสม
259,014,754	5,182,968

◆ **จีเอ็ม-บาร์”ควรวัดลูกน้อง**

ทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึง กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในร้านอาหารที่สามารถแจ้งเตือนแอลกอฮอล์ได้ ว่าต้องปฏิบัติตาม นโยบายโควิดที่เคร่งครัดอย่างเคร่งครัด พนักงาน พ่อครัว ผู้ให้บริการต้องฉีดวัคซีน ซึ่งหากที่ ุหลายร้านพนักงานยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็ม ัก โดยเจ้าของบริษัทบอกว่ากำลังรอ ซึ่งจริง ๆ หากเป็นเช่นนี้คือเปิดให้บริการไม่ได้ ดังนั้นก็ หมายร้านต่าง ๆ ษาขอให้กระทรวงสาธารณสุข ึ่งเปิด ก็ขอให้ทางแสดงความพร้อมออกมา ันบาร์ คาเฟ่ กัดอาคารยกเปิดเต็มที่ ษาเวลา ท่านต้องช่วยรัฐบาลในการดูแล ภาในสังคมของท่านให้มีความพร้อม

◆ **วัคซีนขอมาจับ ต้องรับผิดชอบ**

ส่วนเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ั้ครบ 100 ล้านโดส รวมถึงแผนการฉีดวัคซีน ใ ผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็มแรก นั้น กรมควบคุมโรค ับนโยบายไปแล้ว ขณะนี้จะเหลือกลุ่มที่ังไม่ ด้รับวัคซีนเข็มแรกไม่มาถึง 10 ล้านคน ซึ่ง าจจะเห็นไม่ถึงจึง ๆ เพราะมีปัญหาทางสภาพ แวดล้อม กระทรวงจึงจัดหน่วยเคลื่อนที่ออก ุไปนำทีมเข้าฉีด ส่วนกลุ่มที่รอวัคซีนที่ตัวเอง ัต้องการ ตรงนี้เป็นปัญหาเล็กน้อย เพราะองค์ ักการสั่งจองซื้อวัคซีนโดยใช้งบของตัวเองแต่ ักชินยังไม่เข้ามาตามกำหนด ก็อาจจะบอกว่า ะกระทรวงได้รับวัคซีนตระกูล mRNA เหมือน ักเข้ามาแล้ว ทั้งวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์น ที่รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม คนไม่เข้าใจทำไมวัคซีน ันที่รัฐบาลถึงก่อนวัคซีนที่สั่งซื้อตามสัญญา ก็ ัต้องไปดูว่าบริษัทที่เป็นผู้สัญญาจัดส่งวัคซีน ักไม่มาถึงไปปฏิบัติตามสัญญาและใช้ช่องว่าง ักสัญญามาเลื่อนกำหนดไปเรื่อย ๆ แบบนี้ ัเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณต้องการให้ราคาซื้อ ัคือ ัแล้วจ่ายเงินแล้ว แต่คุณไม่ส่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ัเมื่อถามถึงประเด็นนี้ให้ทั้งวัคซีน ัโมเดอร์นทางเลือก แล้วให้มารับวัคซีนของ ักภาครัฐก่อน นายอนุทิน กล่าวว่าไปเป็นเช่นว่า ัทั้ง แต่คนบอกว่าให้รีบมาฉีดวัคซีน เพราะ ักชินที่ฉีดที่สุดคือวัคซีนที่เข้าคิวแล้ว ตอน ันี้เรามีวัคซีนเพียงพอ ส่วนที่ไปจองไว้ หากมี ักได้ก็ไม่ได้อีกมีติดของรัฐบาล ที่เรามีทั้งไฟ ัเซอร์ และโมเดอร์น แต่การฉีดจะต้องขึ้นอยู่กับ ักชุดที่ฉีดของแพทย์แต่ละสถานการณั

◆ **เครียด”โควิด”ฆ่าตัวตายสูง**

ทางด้าน พญ.อัมพร เภษพฤกษ์พิทักษ์ ัอินสิกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แรกเริ่มของการ ัมีโควิด-19 การสำรวจความเห็นพบว่าคนมี ักความคิดฆ่าตัวตายต่ำ อยู่ที่ 0.7-0.8% แต่ ักช่วงเดือน ส.ค. 64 ซึ่งเป็นช่วงที่ของการ ัระบาดมีจำนวนผู้ติดเชื้อหลักหมื่นรายต่อวัน ัอัตราการเสียชีวิตหลายร้อยรายต่อวัน พบว่า ักคนค่าความเสี่ยงฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเป็น ๑.๐ เท่า ัหรือประมาณ 7-8% และมีแนวโน้มสูงขึ้น

“อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในประเทศไทยเดิมอยู่ที่ 6-7 ต่อแสนประชากร กลับพบว่า ตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาอยู่ที่ 8 ต่อแสนประชากร ซึ่งเรา ักพบว่าจะต้องรักษาไม่ให้เกิน ๘ ต่อแสน ัประชากร ซึ่งอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของทั่ว ักโลกจะเหมือนกันคือสูงเกินวิกฤติประมาณ 6 ักเดือนเป็นขึ้นไปประมาณ 1 ปี เป็นจุดสูงสุดของ ักปัญหา ดังนั้นตั้งแต่ ส.ค. 64 - ส.ค. 65 เป็นเวลา ักทองที่เรต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้ตัวเลขการฆ่า ักตัวตายสูงไปกว่านี้” พญ.อัมพร กล่าว

◆ **ระวังติดเชื้อไปเลือกตั้งอบค.**

ขณะที่ นพ.สุวรรณชัย วัฒนาทองเจริญ ักชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการจัดตั้ง ักสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ักและนายก อบต.ทั่วประเทศในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ักว่าถือเป็นความเสี่ยงในการระบาดของโควิด ักจากการใช้สถานที่ร่วมกัน รวมถึงพื้นที่เดินทาง ักกลับภูมิลำเนา มีการสัมผัสใกล้ชิดร่วมกัน อาทิ ักกระดาษ ักโต๊ะ ปากกา ักอนามัยซึ่งแวดล้อมของ ักหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งข้อเสนอแนะในการป้องกัน ักโควิด ัก. จัดหน่วยเลือกตั้งให้อากาศถ่ายเท ไม่ ักแออัด ักกำหนดจุดแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้ง ักก่อนเข้า-ออกคูหา หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ัก ัก. ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ ักหากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาให้แยก ักสิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ัก. ักควบคุมดูแลให้ ักผู้มีสิทธิ ในหน่วยเลือกตั้ง สวมหน้ากากตลอด ักเวลา ัก. จัดระยะห่างของผู้มาใช้สิทธิ ักก่อนเข้า ักคูหาเพื่อไม่ให้แออัด ัก. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ักหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ

◆ **ผบนานาสข.เปิดแยกกฎหมาย**

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กท.ม. พลัง ักประชาธิปไตย ในฐานะประธานคณะกรรมการ ักกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา ักผู้แทนราษฎร กล่าวว่าคนได้รับข้อร้องเรียนว่า ักมีการปิดสถาบันทั้งโดยไปไม่ได้รับอนุญาต ักและขณะนี สบค.ยังไม่ให้มีการอนุมัติให้เปิด ักสถาบันทั้ง แต่พบว่ามีสถาบันทั้งหลาย ักแห่งไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสาร หรือพื้นที่อื่น ักถือเลยเปิดให้บริการ บริเวรพื้นที่หน้าสถานี ักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำลังสำรวจพื้นที่ที่ ักพร้อมรับผิดชอบ โดยเฉพาะชม.ศร. ต้องออกมา ักคนค่าความเรื่องนี้ โดยสภาคณะกัก ทาง กมธ. ักเตรียมเชิญพล.ต.อ.สุวัจน์ ักแจ้งอดุชช พน.ศร. ักรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่รับผิดชอบเจ้า ักซึ่งแจ้งว่ากรณีนี้เข้าข่ายจะดำเนินการปฏิบัติหากที่ ักหรือไม่หรือเป็นการปล่อยปะละเลยให้มีการ ักเปิดสถาบันทั้งจึงอาจผิดกฎหมาย เพราะคน ักเป็นห่วงว่าหากเกิดคดีลึกลับใหญ่ขึ้นมาใครจะ ักรับผิดชอบ

◆ **หนุ่มปากน้ำใช้เข็ม 2 ตาย!**

ทั้งนี้.ตยพราการ เมื่อเวลา ๐๑.3๐ น. ักวันเดียวกัน ร.ค.๐.อติพล โพธิ์เจริญ รอง ักสว.สอยสวน สก.เมืองตยพราการ ได้รับ ักมีรายเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ ๐6/1๘๐ หมู่ 5 ักค.บางเมือง จังรีบุรีไปตรวจศพพร้อมด้วย ักมูลนิธิร่วมกุศลตยพราการ พบศพนายสิทธิ ักพล บวรภคดิไพศาล อายุ ๒6 ปี นอกเสียชีวิต ักอยู่ที่หน้าบ้าน ในสภาพร่างกายไม่มีบาดแผล ักหรือร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใด

ักสถานการณ.ส.สโกา ไครภักดิ์ อายุ 50 ปี ผู้เป็นแม่แล้วตัวสิ้นเดือนก.ย.นี้ที่ผ่านมา ักถูกชายไปฉีดวัคซีนซิโนแวค (เข็มแรก) ขณะ ักเดียวกันได้จองวัคซีนโมเดอร์น ไว้ที่รพ.สิน ักคอบค่าความเสี่ยงฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเป็น ๑.๐ เท่า ักหรือประมาณ 7-8% และมีแนวโน้มสูงขึ้น

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ต่อหน้า ๑

เป็นการฉีดไขว้ระหว่างจีนในแวนและโมเดิร์นมา ขณะที่ช่วงกลางศตวรรษที่สิบแปดถึงสิบเก้าอยู่ แต่อยู่ ๆ มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ก่อนล้มลงไป ด้วยความตกใจจนจึงรีบโทรฯ แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพรพ.เปาโล สภุมพรปรการ ไทน์มารับไปรักษา แต่ระหว่างที่รอรถพยาบาลมาถึง ๒ นาทีแรกอยู่ที่นั่นทั้งส่าง เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงได้ช่วยปั๊มหัวใจและใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ แต่ไม่สามารถฟื้นชีวิตเอาไว้ได้

◆ **ศูนย์ฝึกตร.คิดเชิงอีก 19 ราย**  
ทางคืน จ.ราชบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเสี่ยงหลังจากมีคดีเคอร์เนลเรียนตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจนครบาล 7 มีนักเรียน ผู้ฝึก และแม่ครัวคิดเชื่อมโยง ๒๒ ราย ทั้งนี้ หนุ.ปจช.ยี่ อธิปไตย นายแพทย์สาธารณสุข.ราชบุรี ซึ่งแจ้งว่าได้กักนักเรียนบางส่วนออกจากพื้นที่ เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ทันตัว ไม่เช่นนั้นจะทำให้มีความเสี่ยงในการกักตัว จึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออก และมีผู้คิดเชื่อมโยงอีก 19 ราย รวมเป็น ๒๒ ราย คอสมก็ได้ นำนักเรียนมาเรียนตำรวจที่ศูนย์ฝึกไปอยู่ตามศูนย์ฝึกย่อยต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดเกินไป และ พญ.น. (๒๕ พ.ย.) จะมีการตรวจกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 7 วัน เพื่อดูว่ามีอาการผู้ใดที่เพิ่มขึ้นมาหรือไม่ ถ้าเพิ่มขึ้นก็จะย้ายไปโรงพยาบาลสนาม โดยไม่ใช้ศูนย์ฝึกเป็นรพ.สนามแล้ว และจะพยายามเคลียร์พื้นที่ น่าจะใช้เวลาประมาณ 100 คน เสร็จคิดเชื่อมโยงจะภายใน ๒ วัน

◆ **"สายใหม่"เจอคิดเชิงอีก 10 คน**  
ส่วนในกทม. จากกรณี น.ส.สุชาดา ทองเนียม อายุ ๓๐ ปี นอนเสียชีวิตกลางถนนในซอยแม่เต่า ถนนรัชดาภิเษก เขตสายไหม ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตคิดเชิงโควิด เมื่อตรวจแลในบริเวณที่อยู่รวมกันกว่า ๓๐ คน พบว่า แม่และพี่สาวผู้เสียชีวิตผลเป็นบวกเช่นกัน คือ มาพญ.วันทนีย์ วังละ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.ปกรณ์ ทองวิไล ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ เขตสายไหม เดินทางมาตรวจตรวจคัดกรอง ATK กวามในชุมชนและใกล้เพียงจำนวน ๑7 คน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 10 คน จากวานนี้ (๒๓ พ.ย.) พบ ๘ คน รวมผู้เสียชีวิตเท่ากับยอดก่อนนี้ 1๘ คน ทั้งหมดเป็นสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน และยังมีผู้ที่อยู่ในบ้านที่อิงไม่พบเชื้อ ต้องกักตัวเองอีกกว่า 1๐ คน รวมถึงชาวชุมชนที่มารับการตรวจในวันนี้อันนี้ และต้องกักตัวด้วย ในส่วนของผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือจาก รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา จัดรถมารับตัวไปรักษาแล้ว

◆ **ช็อก ลิซ่า แบล็ก핑크 คิดโควิด**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วายจี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (YG Entertainment) ค่ายสังกัดของวงแบล็ก핑크 เปิดผลว่า "ลิซ่า" สมาชิกของวงคิดเชิงโควิด-19 เมื่อช่วงปลายวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ โดยสมาชิกของวง 3 คน ทั้งจัส-เจนนี่-โรเซ่ ได้เข้าตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการผลตรวจ สำหรับกรณีของลิซ่านั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคิดเชิงโควิดจากที่ไหน เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเธอเดินทางไปโปรโมตเพลงอยู่ในอเมริกา

"ลิซ่า" หรือปัจจุบันคือ "ลลิตา นโมบาล" ชื่อเดิม "ปราณปรีย์ นโมบาล" อายุ ๒๕ ปี เกิดที่ จ.บุรีรัมย์ แต่ไปมีชื่อเสียงโด่งดังในบทบาทของแร็ปเปอร์ นักร้อง และนักเต้นในโปรเจกต์เกาหลีใต้ โดยยกมาเป็นสมาชิกของแบล็ก핑크 เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ โดยลิซ่าคิดเชิงเป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิ้ลอัลบั้มชื่อกลิมานา

เดือน ก.ย. ๒๕๖๔ อัลบั้มเปิดตัวที่อันดับหนึ่งบนแกออนอัลบั้มชาร์ต และขายได้มากกว่า 7 แสนชุดในสัปดาห์แรก ทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงเคป็อปคนแรกที่ทำได้ และมีสถิติไอเฟลงซื้อเดียวกับอัลบั้มในยูทูบมีผู้ชมกว่า 73.6 ล้านครั้งในวันแรก ทำลายสถิติมิวสิกวิดีโอของศิลปินเดี่ยวที่มีผู้ชมมากที่สุดภายใน ๒4 ชม.

◆ **นายกฯให้กำลังใจ"ลิซ่า"**  
ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงก์กอกกนเวที พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ รายงานว่า "ลิซ่า แบล็ก핑크" นักร้องชื่อดังคิดเชิงโควิด-19 นายกฯจะส่งกำลังใจให้ลิซ่า หรือไม่ พ.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าที่ขอให้กำลังใจ ไม่เห็นต้องถามเลย คนไทยทุกคนให้กำลังใจจน.



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

➤ **ฉีดวัคซีน :** ประชาชนในพื้นที่ นครราชสีมา กว่า 4,000 คน เข้าร่วม กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามที่ ทางจังหวัดเปิดฉีดวัคซีนแอสตราเซนคา เข็ม 1 และ เข็ม 2 ไปแล้ว 2 แห่ง มารัดระดับไฮโซร์ เข็ม 3 ที่ จุดบริการฉีด วัคซีนนอกโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมทบนครราชสีมา ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โคราช







# มั่นคง ครองไม่ ตรงมา แห้วหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ ต่อหน้า ๑

**โควิด-19**

“แพร่-อำนาจเจริญ” ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่วน สถานบันเทิง ผับ คบ.ค.ถูกขุดใหญ่ หรือไม่ “อนุทิน” ได้ให้ทั้งวัคซีนทางเลือก ที่องไว้ บอกแก่ให้รมมาฉีดวัคซีนของรัฐ ส่วนที่จองแล้ว ถ้าเรียกร้องคืนไม่ได้ แะให้บริจาค ช่างใจรักเงินบริจาคถึงก่อนที่สั่งซื้อ สุร.เคยข้อมูลกลารทางทหารแพทย์ ดัดเชื้อตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4,270 คน เป็นหมอตึง 198 คน ถือว่าสูง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ท่าเรือรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,557 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 5,518 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 5,349 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก ในชุมชน 269 ราย จากเรือนจำ 228 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,318 ราย อยู่ระหว่าง รักษา 81,577 ราย อากาหนัก 1,529 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 358 ราย

**ตายเพิ่ม55 ไม่ได้รับวัคซีนถึง41ราย**  
สำหรับผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย เป็นชาย 33 ราย หญิง 22 ราย เป็น ผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 40 ราย มีโรคเรื้อรัง 14 ราย พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 13 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เพียงคนเดียว 41 ราย มีผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย ซึ่งอัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือ 0.99% โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,081,022 ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,979,871 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 20,544 ราย

**ไม่เกิน10ธ.ค.ม.เลือกตั้งสส.เสร็จ**  
“สิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงคือ” เรื่อง ความเวลา ขณะนี้ กกต.อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.อย่างเป็นทางการ ถือว่าไม่เกินวันที่ 10 ธ.ค.คงเสร็จ จากนั้นจะเอาความเห็น มาปรับปรังร่างกฎหมายที่ทยอยเสนอมา ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งพรรคการเมืองต่างๆ สามารถเสนอร่างกฎหมายเข้ามา ซึ่งได้หารือกับรัฐบาลได้เคยมีปากว่า จะให้ชุดคุยกับ กกต.ก่อน รัฐบาลจะเป็น เจ้าภาพจัดการพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ กับ กกต.จะทำให้เวลาพิจารณาในสภากระชั้นขึ้น

เมื่อถามถึงกรณีมีการมองว่า เมื่อกฎหมายออกเสร็จแล้ว เป็นเวลาที่เหมาะสม ในการขอชก นายวิษณุกล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าจะแก้กฎหมายลูกเสร็จเมื่อไหร่ อีกทั้งกฎหมายลูกใหม่มีค่อนข้างเยอะอันว่า ที่สภาพิจารณาเสร็จคือเสร็จ แต่กฎหมายถูก พอสภาพิจารณาเสร็จต้องส่งไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง กรณีนี้คือ กกต.มีกรอบเวลา กำหนด หาก กกต.เห็นว่าควรจะต้องแก้ไขเรื่องอย่าง ไคร่ที่ไม่แก้ไข กกต.จะเสนอครม. เพราะถ้า กกต.ยืนยันกลับมา ก็ต้องแก้จน กกต.สั่งเสร็จรัฐบาลพร้อมออกพระราชกฤษฎีกาขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ให้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็นำขึ้นสภาได้เลย

**ก.ก.65ผ่านก.ม.ลูกชื้อยสภา**  
“ผมเคยคิดในใจไว้ว่า กฎหมาย ลูกจะประกาศใช้ช่วงก.ค. 2565 เพราะคิดว่าเปิดสภาสมัยสามัญช่วงเม.ย. 2565 จากนั้น ก็ถูกกล่างดาวย ครอบเวลา 90 วัน จะอยู่ที่ประมาณก.ค. 2565 นี้คือการคิดดาวยาวที่สุดไว้ก่อน แต่ถ้าโปรดเกล้าลงมาก่อน ครอบเวลาก็จะเร็วขึ้น ผมเคยบอกใน ครม.ว่า ถ้ากฎหมายลูกมีการประกาศใช้จะมีการกดดันให้มีการขอชก ซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมรับมือทางการเมือง” นายวิษณุ ย้ำ

**พรรคร่วมยื่นร่างก.ม.ลูกเข้าสู่ส.ก.ล.**  
นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ป.ช.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า หลังการเสนอกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญจะทำให้ได้โดย ครม. โดยข้อเสนอแนะจาก กกต.และอีกทางหนึ่งเสนอได้โดยสส.จำนวน 1 ใน 10 แต่เนื่องจากกฎหมายมีความสำคัญ วิปรัฐบาลมีความเห็นว่า เราควรจะมีการเสนอเป็นร่างเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เพราะเป็นกฎหมายหลักประกอบรัฐธรรมนูญและเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างสำคัญ หากให้สว.ร่วมพิจารณาด้วย ที่สำคัญต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศบังคับใช้

นายชินวรณ์กล่าวว่า ขณะนี้วิปรัฐบาล ได้คัดคณะทำงานเพื่อเตรียมการยกว้างใน ส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ซึ่งได้มีการประชุมนัดแรกไปแล้วเพื่อกำหนดกรอบสำคัญเพื่อที่จะเร่งรัดพิจารณากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ โดยในสัปดาห์นี้จะให้แต่ละพรรคส่งร่างที่แต่ละพรรคไปพิจารณาถัดมา แต่ประเด็นคือทาง ครม.คงมีการเสนอร่าง โดยข้อเสนอแนะของกกต.ซึ่งขณะนี้ กกต.ได้ร่างมาแล้ว 17 ประเด็นและกำลังรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างไรก็ตามในส่วนนี้เป็น

วช.ยะลา 140 ราย ครั้ง 129 ราย โดยกราฟแสดงการติดเชื้อเป็นรูปประมงกว่า ในส่วนกม.คิดเป็นภาพรวมของประเทศ 13% ปริมาณ 8% ซึ่งมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด 13 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ติดเชื้อมากกว่า 100 คนต่อวัน และตรวจ ATK มากกว่า 6% ประกอบด้วย สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช กลุ่มที่ 2 ติดเชื้อมากกว่า 100 คนต่อวัน แต่ตรวจ ATK น้อยกว่า 6% ประกอบด้วย ชอนแก่น สระแก้ว นครราชสีมา และกลุ่มที่ 3 ติดเชื้อ 80-100 คนต่อวัน ประกอบด้วย สระบุรี อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

**แพร่-อำนาจเจริญไม่พบติดเชื้อใหม่**  
นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแบบมีแนวโน้มสูงขึ้น 5 จังหวัด คือ ติดเชื้อมากกว่า 100 คนต่อวันคือ จ.เชียงใหม่ และติดเชื้อมากกว่า 100 คนต่อวัน คือ เชียงราย ลำพูน พะเยาโลก สิงห์บุรี อย่างไรก็ตาม วันเมื่อ 2 จังหวัด ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อคือ แพร่ และอำนาจเจริญ

**ระบาดเป็นกึ่งสัตว์รอกหลายจว.**  
พญ.สุมนีแถลงอีกว่า วันเดียวกันนี้ ยังมีรายงานการระบาดเป็นกึ่งสัตว์รอกต่อเนื่อง ในหลายจังหวัด โดยกึ่งสัตว์รอกโรงงาน สถานประกอบการพบที่ กทม. 49 ราย: ปรังจันทร์ 9 ราย ลำพูน 14 ราย ส่วน กัสต์เดอเรลลาคา พบที่ พะเยา 8 ราย ชอนแก่น 7 ราย จันทบุรี 4 ราย อุตรดิตถ์ 2 ราย กัสต์เดอเรลลาคาพบที่ พะเยา 8 ราย ชอนแก่น 7 ราย จันทบุรี 4 ราย อุตรดิตถ์ 2 ราย กัสต์เดอเรลลาคาพบที่ พะเยา 8 ราย ชอนแก่น 7 ราย จันทบุรี 4 ราย อุตรดิตถ์ 2 ราย กัสต์เดอเรลลาคาพบที่ พะเยา 8 ราย ชอนแก่น 7 ราย จันทบุรี 4 ราย อุตรดิตถ์ 2 ราย

**เจาะระบาดในร.ท.ที่ปิดเฉพาะห้อง**  
ส่วนกรณีพบกัสต์เดอเรลลาคาโรงเรียน หลังสอบสวนโรคแล้วไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน ครูปิดเฉพาะห้องหรือชั้นเรียน ตามการสอบสวนโรค และให้ชั้นเรียนอื่นๆ และบุคลากรที่ไม่สัมผัสเสี่ยงสูงสามารถ ปฏิบัติงานได้ แต่ครูผู้ตรวจ ATK คน ความเหมาะสมและต้องเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ยังพบติดเชื้อในกลุ่มกิจการโรงงาน กรณีที่ ก่อสร้าง ตลาด โดยอาจเป็นเคลื่อนคนหรือผู้ บังคับใช้กลุ่มที่เสี่ยง เช่น ติดคนคล้ายผู้เสี่ยง ต้องมีการแยงมากขึ้น และมีการลักลอบ นำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน มีมติรับแผนงาน ดังกล่าว 3 สัญชาติเข้ามาทำงานตามพื้นที่กึ่ง ซักดองอย่างถูกกฎหมาย 7 ขั้นตอน เพื่อ ให้นักไทยปลอดภัยด้านสาธารณสุข เมื่อ งบประมาณแล้วเข้ามากฎหมาย และ งบประมาณแล้วได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ภายใต้มาตรฐานของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 7 ขั้นตอนยังต้องประชุมกับอีก หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนะนำชี้ทางหรือในทีมประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 20 พฤศจิกายน

**แพทย์ตีโควิด19คนกัมพูชา**  
พญ.สุมนียังเปิดเผยอีกว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563-22 พฤศจิกายน 2564 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 4,270 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วย แพทย์ 198 คน นพ.แพทย์ 34 คน วิชาชีพในหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ช่างยา ผู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เวิร์ป นักวิชาการสาธารณสุข อสม. รวมถึงพนักงานออฟฟิศที่อยู่ในสถานพยาบาล เช่น แม่น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการตรวจเชื้อห้องตรวจเมียนมา อย่างไรก็ตาม แพทย์ที่ติดเชื้อ 198 คนนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่สูง ซึ่งยังมีวิธีวินิจฉัยแพทย์ อยู่ระบบโรคไต อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ทั่วไป สูตินรีแพทย์ และแพทย์ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน

**สถาบันกัมพูชาตีพบ.ชุดใหญ่20พ.ย.**  
ส่วนการประชุมศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน เพื่อประเมินสถานการณ์หลังเกิดประเศมาแล้ว 2 สัปดาห์ พิจารณาร่างจะผ่อนคลายการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ร่างที่จะให้ได้ว่าทั้งที่จะผ่อนคลายได้มาก ไม่ที่จะเป็นกัมพูชาที่เสียเปรียบมาตรการต่างๆ การรายงานความก้าวหน้าหรือการรับมือแผนงาน 3 สัญชาติ เข้ามาประเทศไทย และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ คือมาตรการสำหรับกิจการสถาบันกัมพูชา เพื่อให้ติดตามดีที่ประชุม ศบค. วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน

# มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ ต่อหน้า ๑๐

### โควิด-19

**นพ.ชาติไทยแล้วเจ็ดแสนคดีข้อ ๒๕ คน**  
ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เจดสรวร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมและกักกันสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงถึงการประชุมเปิดประเทศของไทยตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤศจิกายน มีผู้เดินทางเข้ามา 94,756 คน พบว่า ระบบไม่กักตัว (Test&Go) 73,383 คน คิดเชื้อ 80 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.09 ระบบแซนด์บ็อกซ์ (SandBox) 17,319 คน คิดเชื้อร้อยละ 0.19 และเข้าระบบกักกัน (Quarantine) ทั้ง 7 และ 10 วัน รวม 4,054 คน คิดเชื้อ 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.81 ภาพรวมทุกประเภทพบ 128 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.13 ส่วนประเทศต้นทาง พบว่ามาจากสหรัฐอเมริกาสูงสุด 11,498 คน เยอรมนี 9,761 คน เนเธอร์แลนด์ 7,904 คน อังกฤษ 4,700 คน นอกจากนี้ ยังมีญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อิสราเอล และสหรัฐอเมริกาอเมริกีสี่ ทั้งนี้ ประเทศต้นทางที่อัตราคิดเชื้อสูงสุดคือ สวิตเซอร์แลนด์ เดินทาง 43 คน พบคิดเชื้อ 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.33 จอร์เจีย เดินทาง 49 คน คิดเชื้อ 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.04 ในซีเรีย อิหร่าน ตุรกี และออสเตรเลีย กลุ่มเหล่านี้สูงกว่า ร้อยละ 1 ทั้งนี้ แต่ผู้เดินทางเข้ามาจำนวนน้อย และพบคิดเชื้อประมาณ 1-2 คน ทำให้อัตราคิดเชื้อสูง

**สธ.ส่งทีมเก็บตกกลุ่มยังไม่ได้เข้ามา**  
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100 ล้านโดส รวมถึงแผนฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็มแรกว่า กรมควบคุมโรครับนโยบายไปแล้ว ตอนนี้เหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่ถึง 10 ล้านคน อาจยังไม่ถึงจริง ๆ เพราะมีปัญหาทางสภาพแวดล้อม สธ.จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปนำคนเข้าฉีด และไปเรียกให้เข้าไม่สามารรถเข้ามาถึงสถานพยาบาลได้ ส่วนอีกกลุ่มคือ กลุ่มที่รอวัคซีนที่ตัวเองต้องการตอนนี้เป็นปัญหาเล็กน้อย เพราะกรณีส่งของซื้อวัคซีนโดยใช้งบประมาณของตัวเอง แต่วัคซีนไม่เข้ามาตามกำหนด สธ.ก็ได้รับวัคซีนตระกูลเดียวกันเข้ามาแล้ว ทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาที่รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่เป็นชนิด mRNA เช่นกัน

**ทนายฟ้องโจทก์ยื่นบริษัทยาถึงก่อนส่งเชื้อ**  
“ไม่เข้าใจทำไมโจทก์ยื่นที่บริษัทยาถึงก่อนนำวัคซีนที่ส่งเชื้อตามสัญญา ต้องไป

ดูว่าบริษัทที่เป็นผู้สัญญาจัดส่งวัคซีน ทำไปไม่ถึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาและใช้ช่องว่างทางสัญญาเปลี่ยนกำหนดไปเรื่อยๆ แบบนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง แม้จะมีกรมพิสูจน์แล้วคือต้องยอมรับสภาพนี้ แต่ถ้าสืบว่า การที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา กระทรวงนั้นก็คิดว่า ต้องระวังการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับวัคซีนอีกแน่นอนจะซื้ออะไรต้องพิจารณาเยอะเป็นพิเศษ หากความน่าเชื่อถือไม่ได้ อาจปรับโยกไปไม่ได้ แต่ที่กัวหาอาจไม่มี เพราะเราต้องดูลดความรุนแรง เมื่อคุณตกลงว่าให้เราซื้อ เมื่อซื้อแล้วจ่ายเงินแล้ว แต่คุณไม่ส่ง ต้องรับผิดชอบ ต่อให้ไม่ใช่ว่าแพง แต่ต้องรับผิดชอบทางชื่อเสียง อนาคต โอกาสเสนอผลิตภัณฑ์ต่อสธ. และรัฐบาลคงไม่สะดวกนัก”นายอนุทิน ย้ำ

**โต้บอกให้ทั้งเก็บริบมรดับของรัฐ**  
ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการทิ้งวัคซีนโมเดอร์นาที่เป็นทางเลือก แล้วให้บริษัทยาของเกาหลีดู นายอนุทินกล่าวว่า ก็ไปเขียนว่าทิ้ง แต่คนบอกว่าให้บริษัทยาวัคซีนที่ซื้อทิ้งคือ วัคซีนที่เข้าตัวเราแล้วตอนนี้เรามีวัคซีนเพียงพอ ที่ไปของไรหากยังฉีดให้ไม่ได้ก็มีอีกของรัฐบาล ที่เรายังทิ้งไปของไร และโมเดอร์นา เตาการฉีดต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละสถานการณ์

**สังคร.เปิดวอถักอื่นไม่ต้องจอง**  
ทั้งนี้ วัคซีนที่รัฐบาลจัดให้คนไทยเป็นวัคซีนที่ตีทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถการันตีว่า หากของโมเดอร์นาอีกยกออกแล้ว จะมารับโมเดอร์นาจากสหรัฐได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับความดูแลของมาตรการอย่างไร ส่วนในเรื่องของหรือกับคณะกรรมการวัคซีนทางเลือกอย่างไร คนไม่ได้ยื่นเห็นแต่สธ.บอกแล้วว่า มีวัคซีนแล้ว ย่ารอโดยลดราคาคนที่ยังไม่ได้รับเข็มแรกให้ฟรีมาคนที่ไหนไม่ขาดพอ.โอกาส การยักยอกหรืออัยยัดคิมควบคุมโรค (กร.)ว่า ให้อีกอีกอันได้ ไม่ต้องจอง ไม่ต้องใจ

**เรียกเงินคืนไม่มีได้เนบรียากไปเลย**  
ส่วนกรณีที่เสียค่าวัคซีนและรับอยู่ นายอนุทินกล่าวว่า คิดง่าย ๆ วันเนบรียาคัดไฟเซอร์เป็น mRNA เหมือนกัน เงินที่จองโมเดอร์นาจะไปเรียนร้อยแล้ว ก็เหมือนได้บริษัทยาเหมือนกัน ส่วนที่เอาของไป คนไม่รับมาจะเรียกร้องเอาคืนจากเอกชนได้หรือไม่ เป็นเรื่องง่ายแล้ว แต่หากไม่ได้จริงๆ อาจแสดงเจตจำนงไปที่ หน่วยงานเอาไปบริจาค ฉีดไปทุกกลุ่ม ที่รับ.เห็นควร ก็จะเป็นการถือสิทธิ์ต่อเชื้อ ก็จะไม่ปัญหาอะไร เท่ากับเราได้วัคซีนเหมือนกัน

**นับบารจะเปิดโควิดที่เรตตั้งต้องพร้อม**  
นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อในร้านอาหารที่สามารถนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ ว่า ต้องปฏิบัติตามนโยบายโควิดที่เรตตั้งอย่างเคร่งครัด พนักงานต้องสวมหน้ากาก ผู้ให้บริการต้องฉีดวัคซีน ทำที่ดูแลร้านพนักงานยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มแรก โดยเจ้าของร้านบอกว่ากำลังรอซึ่งจริงๆ หากเป็นเช่นนี้คือ เปิดให้บริการไม่ได้ ดังนั้น ที่สมทั้นต่างๆ ภาครัฐให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งเปิด ก็ขอให้ท่านแสดงความพร้อมออกมา สมัย บารุการโอบและกักตักการ อยากรีเปิดเต็มที่ ขาดเวลา ท่านก็ต้องช่วยรัฐบาล ช่วยกระทรวงฯ ดูแลคนในสังคมของตัวเองให้มีความพร้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ระวังความปลอดภัย การปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA and SHA Plus ส่วนกรณีสถานการณ์ต่างประเทศที่กลับมาระบาดอีกครั้งนั้น ย้ำว่า ไทยยังคงคงคนเข้าประเทศเช่นตรวจคัดกรองเดินทาง ฉีดวัคซีน มาถึงไทยก็ตรวจคัดกรองไว้ที่ตามที่ต้องระวังมากขึ้น



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **ปิดตลาด :** เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย นำรถน้ำ และน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดร่วมกับ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทำการปิดตลาดสดเทศบาล 1 ชั่วคราว และร่วมล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ หลังตรวจพบ ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนแล้วหลายแห่ง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**นายกฯกำชับเหล่าทัพ  
คุมเข้มสกัดต่างด้าว  
เมียนมาทะลักไม่หยุด  
จับ101คนคาชายแดน  
“บิ๊กตู”นั่งปธ.ประชุมสภาไกลโหม  
กำชับเหล่าทัพ คุมเข้มโควิด สกัด  
แรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน  
▶▶▶ ต่อ : ต่างด้าว -หน้า 2**

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ต่อหน้า ๑

## ต่างดาว

“สุชาติ” รว.แรงงาน เอาจริง ตั้ง ปรับ-  
จำคุก นายจ้าง ลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิด  
กฎหมาย ขณะทหาร-คร.เดินหน้าจับเมียนมา  
ลอบเข้าเมือง ชายแดนจ.กาญจนบุรี  
2 วัน รวบได้ 101 ราย มุ่งหน้าจะไปทำงาน  
ชลบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร  
สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  
ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  
เป็นประธานประชุมสภากลาโหม ครั้งที่

11/2564 โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ  
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระ  
การประชุมสภากลาโหม เป็นการติดตาม  
สถานการณ์ภาพรวมด้านความมั่นคง  
สนับ สนุนรัฐบาลและศบค.รับมือ  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ มีวาระสั่งการเรื่อง  
สำคัญเร่งด่วนที่ต้องกำชับให้เหล่าทัพ  
เข้าไปดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการลง  
มาตรการสกัดแรงงานผิดกฎหมายลักลอบ  
เข้าประเทศตามแนวชายแดน และปัญหา  
การค้ามนุษย์

ด้าน พล.อ.คงชีพ ต้นตระวาณิชย์  
โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุม  
สภากลาโหมไม่มีวาระพิจารณาเรื่องการโอน  
เปลี่ยนแปลงงบลับกระทรวงกลาโหม ไปจัด  
ตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ที่ผ่าน  
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว  
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาประมาณ  
สำหรับงบลับกระทรวงกลาโหม จะใช้ใน  
ภารกิจด้านความมั่นคง เช่น งานด้าน  
ข่าว การแก้ไขปัญหาเสพติด การแก้ไข  
เรื่อง แรงงานต่างด้าว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รว.แรงงาน  
เปิดเผยว่า ความผิดคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
วันที่ 28 กันยายน 2564 เห็นชอบ  
ให้กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบที่ก่อสร้าง  
สถานประกอบการ โรงงานและสถานที่

ทำงานให้คำแนะนำการปฏิบัติความ  
มาตรการทางสาธารณสุข แก่นายจ้าง  
และแรงงานต่างด้าว เป็นเวลา 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 เก็บค  
แรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมา  
และกัมพูชาที่มีสถานะไม่ถูกต้องตาม  
กฎหมาย ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานตาม  
กฎหมายประเทศไทย และได้รับการดูแล  
ตามสิทธิที่พึงมี

รว.แรงงาน กล่าวว่า ทั้งนี้ภายหลัง  
วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ กรมการจัดหางาน  
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง จะปราบ  
ปราม จับกุมและดำเนินคดีบุคคลต่างด้าว  
ที่ทำงานผิดกฎหมายอย่างจริงจัง หาก  
นายจ้างรับแรงงานต่างด้าวมาทำงานโดย  
ไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่  
10,000-100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว  
1 คน หากทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุก รวม  
ทั้งห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี  
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดย  
ไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-  
50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกนอก  
ราชอาณาจักร ไม่สามารถขอรับใบอนุญาต  
ทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษแล้ว 2 ปี

ต่อ : ต่างดาว - หน้า 11



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ ต่อหน้า ๒

สถานการณ์ COVID-19			
ประจำวันที 24 พฤศจิกายน 2564			
ไทย อันดับที 24 ของโลก		ติดเชือรวม 222 ประเทศ	
ผู้ป่วยวันนี้	5,857 ราย	ผู้ป๋ายรวม	259,206,755 ราย
ผู้เสียชีวิตวันนี้	55 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม	5,186,742 ราย
รักษาหายวันนี้	7,318 ราย	รักษาหายรวม	234,527,419 ราย
จังหวัด	ผู้ติดเชือวันนี้	ยอดสะสม	
1. กรุงเทพมหานคร	734	418,080	
2. สงขลา	426	58,639	
3. นครศรีธรรมราช	290	38,374	
4. เชียงใหม่	245	24,894	
5. สุราษฎร์ธานี	237	23,841	
6. สมุทรปราการ	235	127,625	
7. ชลบุรี	205	106,509	
8. ปัตตานี	177	44,839	
9. ยะลา	140	46,211	
10. ตรัง	129	15,147	
ผู้ติดเชือรวม 2,081,992 ราย		ผู้เสียชีวิตรวม 20,544 ราย	

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**เยอรมนีป่วยทубสติดี!**  
ติดวันเดียว 66,884 คน  
WHO ผนวดยุโรปตายพุ่ง  
คาด 7 แสนอีกไม่กี่เดือน

เกาหลีใต้ติดโควิดรายวันทำสถิติใหม่  
ขณะที่ผู้ป่วยหนักสะสมก็ทำสถิติ  
สูงสุดเช่นกัน ส่วนที่เยอรมนียอด  
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 66,884 คน เป็น  
สถิติใหม่ รัฐบาลยกระดับมาตรการ

▶▶▶ ต่อ : เยอรมนี - หน้า 11

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ ต่อหน้า ๑

## เยอรมนี

คุมเข้ม อนามัยโลกทวีปยุโรปยังคงเผชิญ โควิดระลอกใหม่ คาดเสียชีวิตเพิ่ม 7 แสนราย โลกไม่ฟื้นตัวเร็วเท่าไร

สถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด ของ โควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรวม 255,878,844 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 5,182,107 ราย รักษาหายรวม 234,383,444 ราย

สำนักงานต่างประเทศของนางา โยชิมิชิ และเอชไอเอ (เอชไอเอ) รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020 ว่า มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมมีจำนวนอย่างน้อย 3,303 ราย เพิ่มขึ้น

ขณะที่ในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020 นี้ มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,118 คน และในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020 นี้ มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,118 คน และในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020 นี้ มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,118 คน

นอกจากนี้ ภาคนโยบายในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส ยอดคนอากาศในฝั่งหนาว อุณหภูมิสูงสุด 9-12 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของทวีปเอเชีย ที่มีฝนชุกและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 27-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศหนาว อุณหภูมิสูงสุด 10-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลังสินค้าที่มี 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เกิดมีน้ำไหลซึมที่คลังสินค้าแห่งหนึ่งของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ และพื้นที่ใกล้เคียงมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ด้วย และพื้นที่ใกล้เคียงมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ด้วย และพื้นที่ใกล้เคียงมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ด้วย

นอกจากนี้ กระแสน้ำที่พัดเข้าหาท่าเรือของท่าเรือแห่งนี้ ได้ทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์ และทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์ และทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์

๓๖ ราย เป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2020 นี้ มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,118 คน และในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020 นี้ มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,118 คน

สำนักงานต่างประเทศของนางา โยชิมิชิ และเอชไอเอ (เอชไอเอ) รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020 ว่า มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

ขณะที่ในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020 นี้ มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,118 คน และในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020 นี้ มีผู้เสียชีวิต 4,118 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,118 คน

นอกจากนี้ ภาคนโยบายในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส ยอดคนอากาศในฝั่งหนาว อุณหภูมิสูงสุด 9-12 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของทวีปเอเชีย ที่มีฝนชุกและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 27-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศหนาว อุณหภูมิสูงสุด 10-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลังสินค้าที่มี 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เกิดมีน้ำไหลซึมที่คลังสินค้าแห่งหนึ่งของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ และพื้นที่ใกล้เคียงมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ด้วย และพื้นที่ใกล้เคียงมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ด้วย

นอกจากนี้ กระแสน้ำที่พัดเข้าหาท่าเรือของท่าเรือแห่งนี้ ได้ทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์ และทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์ และทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์

นอกจากนี้ กระแสน้ำที่พัดเข้าหาท่าเรือของท่าเรือแห่งนี้ ได้ทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์ และทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์ และทำให้การดำเนินงานท่าเรือล่าช้าลงกว่า 1 แคลนซ์



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## ลิซ่าแบล็ก핑크ติดโควิด

ต้นสังกัดเผย 'ลิซ่า' แบล็ก핑크ติดโควิด 3 สมาชิกอยู่ระหว่างรอผลตรวจ อภ.แย้ม  
โมเดิร์นนาถึงไทยอีก 1.3 ล้านโดส 27 พฤศจิกายนนี้ (อ่านต่อหน้า 6)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ต่อหน้า ๑

### ต่อจากหน้า 1

#### ลิซ่า

#### ศบค.เฝ้าระวังสูงสุด13จว.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน แพทย์หญิง สุมณี วัชรลินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร ความเสี่ยงและพัฒนาศักยภาพกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ประจำวันพบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 5,857 ราย เสียชีวิต 55 ราย โดยมีผู้ป่วยอาการหนัก 1,529 ราย ซึ่ง ในจำนวนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกว่า 358 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากผลแอนติเจน เทสต์ คิท (เอทีเค) อีก 1,860 ราย

แพทย์หญิงสุมณีกล่าวไว้ว่า ขณะนี้พบบาง จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงแยกเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดทั้งหมด 13 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 รายต่อวัน และพบติดเชื้อผ่านผลตรวจเอทีเค เกิน 5% คือ จังหวัดสงขลา ศรีวิ สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช 2.กลุ่มจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 รายต่อวัน แต่พบติดเชื้อผ่านผล ตรวจเอทีเคน้อยกว่า 5% คือ จังหวัดขอนแก่น สระแก้ว นครราชสีมา และ 3.กลุ่มจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ 80-100 รายต่อวัน คือ จังหวัด สระบุรี อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงพบว่าจังหวัดที่เห็น ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเกิน 100 ราย ต่อวัน ส่วนเชียงราย ลำพูน พะเยาโลก ลพบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่จำนวน น้อยกว่า 100 รายต่อวัน ซึ่ง 5 จังหวัดนี้ คิดเป็นสัดส่วน 8% จากภาพรวม

#### กทม.-ปริมณฑลคิดเชื้อลด

"ทั้งหมดถือเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะพบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงซึ่งอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเข้มงวดในมาตรการต่างๆ แม้พบ ผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่เป็นการติดเชื้อใน ชุมชน และภายในครอบครัว จึงต้องควบคุม การแพร่ระบาดที่มีความใกล้ชิดมากขึ้น โดย หากแบ่งการประเมินผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน รายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล แยกกัน เห็นเส้นกราฟเป็นรูประฆังคว่ำลง สะท้อนถึงแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิดลดลง ทั้ง ในกรุงเทพฯ ที่มีสัดส่วน 13% ปริมาณล ดต่ำลง 8% เทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ รายวัน" แพทย์หญิงสุมณีกล่าว

#### 10จว.คิดเชื้อสูง-แยกคลัสเตอร์

แพทย์หญิงสุมณีกล่าวไว้ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิดรายใหม่สูงที่สุดใน 10 จังหวัดแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 734 คน 2.สงขลา 426 คน 3.นครศรีธรรมราช 290 คน 4.เชียงใหม่ 245 คน 5.สุราษฎร์ธานี 237 คน 6.สมุทรปราการ 235 คน 7.ชลบุรี 205 คน 8.ปัตตานี 177 คน 9.ยะลา 140 คน และ 10.ศรีสะเกษ 129 คน ซึ่งในจำนวนจังหวัดทั้งหมด พบว่ามีเพียง 2 จังหวัดเท่านั้น ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด ได้แก่ 1.แพร่ 2.อำนาจเจริญ โดยแยกผู้ติดเชื้อ โควิดในประเภทคลัสเตอร์ พบในคลัสเตอร์ โรงงานและสถานประกอบการ มีกรุงเทพฯ 49 ราย ปราจีนบุรี 9 ราย และลำพูน 14 ราย คลัสเตอร์ตลาด มีพะเยา 8 ราย ชอน แก่น 7 ราย จันทบุรี 4 ราย อุตรดิตถ์ 2 ราย คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง มีลำพูน 6 ราย กรุงเทพฯ 5 ราย สงขลา 2 ราย คลัสเตอร์ โรงเรียนและสถานศึกษา มีอุบลราชธานี 11 ราย สระแก้ว 8 ราย แม่ฮ่องสอน 7 ราย สุราษฎร์ธานี 4 ราย โดยคลัสเตอร์โรงเรียน และสถานศึกษา ที่รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่องมี ขณะนี้กว่า 10 สถานศึกษา โรงเรียนแล้วไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน ควรปิดเฉพาะห้อง หรือชั้นเรียนตามการ สอบสวนโรค ส่วนในชั้นเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก็ยังสามารถปฏิบัติงาน ได้ตามปกติ แต่ควรผู้ตรวจหรือผู้ดูแลตรวจ แยกเฝ้าระวังตามเหมาะสม

#### วอนนายจ้างนำเข้าแรงงานถูกกม.

แพทย์หญิงสุมณีกล่าวไว้ว่า จากการประชุม ศบค.วันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีมติ เรื่องแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเข้ามาจ้าง ถูกกฎหมายผ่านการขึ้นบัญชีขงสธ (ยื่น โอลู) ซึ่งทั้งหมดมี 7 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน ดำเนินการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ 2 ข้อหลัก ได้แก่ 1.ให้ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยด้าน สาธารณสุข จากการคัดกรองแรงงานที่เกิด ขึ้นจากการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบไม่ถูก ลัง 2.แรงงานต่างด้าวได้รับการดูแลด้าน สุขภาพ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ไทย โดยรายละเอียดทั้ง 7 ขั้นตอนนี้จำเป็น จะต้องมีหรือและประชุมร่วมกับทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมการจัดหางาน กระทรวง แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง ค้าปลีกพาณิชย์ รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการให้ ความร่วมมือ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการกักตัว และตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ของแรงงาน ต่างด้าว ซึ่งเจ้าพนักงาน หรือนายจ้างต้อง เป็นผู้ดูแล และขณะนี้เห็นนายจ้างเข้า

ยื่นเรื่องจำนวนมากแล้ว ส่วนนายจ้างที่อาจ ไม่เข้าใจรายละเอียดติดต่อได้ที่กรมการจัดหางาน

"แม้การนำเข้าแรงงานแบบถูกกฎหมาย อาจยังไม่สะดวก หรือติดขัดอยู่บ้าง แต่อยาก ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง ช่วยกัน เพื่อให้เปิดประเทศแบบนิวออร์มอล ที่มีความปลอดภัยทั้งกับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน" แพทย์หญิงสุมณีกล่าว

#### สถาบันเทิงได้ลุ้น-กก26พ.ย.

แพทย์หญิงสุมณีกล่าวไว้ว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 22 พฤศจิกายน 2564 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 4,270 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วย แพทย์ 198 คน นักศึกษาแพทย์ 34 คน ที่เหลือเป็น บุคลากรวิชาชีพในหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งนี้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ จะประชุมคณะ ทำงาน ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์ ในช่วง 2 สัปดาห์ และพิจารณาว่าควรดำเนิน งานตามนโยบายที่แต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จะทำอะไรได้บ้างที่จะผ่อนคลายได้ มากขึ้น อาทิ การปรับพื้นที่ระดับสี การปรับ มาตรการต่างๆ การรายงานความก้าวหน้า เรื่องการรับแรงงาน 3 สัญชาติ เข้ามาใน ประเทศ และมาตรการสำหรับกิจการสถาน บันเทิง จึงขอให้ติดตามผลสรุปผลการประชุม ศบค.ต่อไป

#### 'อนุทิน'จับงนจ.ร้านฉีดวัคซีน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการณถึง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ-19 ในร้านอาหาร ที่ได้รับอนุญาตให้เร่งตั้งเครื่องต้มแอลกอฮอล์ ว่า ต้องปฏิบัติตามนโยบายโควิด ฟรี เซตติง (Covid-19 Free Setting) อย่างเคร่งครัด ร้านอาหารที่พนักงาน พ่อครัว ผู้ให้บริการ ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ก็ต้องเข้าในตรวจ ตรากัน อันนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวมถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด (นพ.สสจ.) ตรวจว่าร้านพร้อมเปิดแค้ โทไปจนถึงได้มาตรฐาน SHA และ SHA Plus หรือไม่

"ที่ที่ดูแลร้าน พนักงาน เจ้าของร้าน ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยแม้แต่เข็มแรก เจ้าของ ร้านบอกว่า รอ ตรงนี้จึงงู เปิดไม่ได้ ต่อ ไปผู้ที่จะเข้าไปอุดหนุน ลูกค้าต้องฉีดวัคซีน ต้องมีมาตรการแบบนี้ ถึงจะขยายการเปิดได้ ดังนั้น ที่สภพพื้นที่ต่างๆ มาขอให้ สสจ.จังหวัด พ่อแม่มามาตรการให้เปิดร้านนั้น ก็ขอให้ท่าน แสดงความพร้อมออกมา ด้วย บารั ความสำเร็จ ทัศนคติการ อยากรู้เปิดเต็มที่ ขยายเวลา ท่าน ก็ต้องช่วยรับดูแล ช่วย สธ.ในการดูแลคนใน สังเกตของท่านให้มีความพร้อม รับวัคซีนให้ ครบโดส คัดกรองลูกค้าต้องฉีดวัคซีนด้วย หาก ท่านแบบนี้ ก็ผ่อนคลายนโยบายการไปเรื่อยๆ ได้ ถ้ายังไม่ได้ ผู้ร้านไหน ก็ยังมีคนไม่ได้ฉีด อยู่ ยังไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ก็ขยายอะไรไม่ได้" นายอนุทินกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่มีข่าวว่ามีการ แนะนำประชาชนให้กินวิตามินซีและวิตามินดีเป็น ทางเลือก แล้วให้มารับวัคซีนของภาครัฐก่อน นายอนุทินกล่าวว่า ก็ไปเขียนว่าทั้ง แต่ตน บอกว่าให้รับมา วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เข้า ตัวเราแล้ว ตอนนี้อะไรมีวัคซีนเพียงพอ ก็ไป จองไว้ หากยังฉีดให้ไม่ได้ ก็มาฉีดของรัฐบาล ที่เรามีทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นา แต่การฉีด จะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ แต่ละ สถานการณ์ด้วย

#### พียูโควิดคน.ศ.คิดสั้นพุ่ง10เท่า

นายอนุทินกล่าวระหว่างแถลงข่าวที่กรม สุขภาพจิตว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

### ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ต่อหน้า ๑

เศรษฐกิจ สังคม ทำให้ประชาชนมีความเครียด ซึมเศร้า และฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ปัญหาที่ถูกละเลย ขยายตัวต่อไปได้

พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวไว้ว่า ช่วงแรกที่โควิด-19 ระบาด การสำรวจความเห็นพบว่าความวิตกกังวลอย่างต่ำ ร้อยละ 0.7-0.8 แต่ในช่วงเดือน ส.ค.2564 ซึ่งเป็นช่วงพักของการระบาด มีจำนวนผู้ติดเชื้อหลักหมื่นรายต่อวัน อัตราการเสียชีวิตหลายร้อยรายต่อวัน พบว่าผู้ตอบคำถามเฉลี่ยฆ่าตัวตายเป็นวัน 10 เท่า หรือประมาณร้อยละ 7-8 และมีแนวโน้มสูงขึ้น สอดคล้องกับที่รายงานข่าวการฆ่าตัวตายผ่านสื่อต่างๆ สัปดาห์ละ 3-4 เหตุการณ์ที่น่าตกใจคือ พบลักษณะการทำร้ายตนเอง ก่อนทำร้ายตัวเองถาม ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น

“ต้องขอบคุณสื่อที่เสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่เสนอวิธีการฆ่าตัวตาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลอกเลียนแบบตามมา และอีกเรื่องที่ต้องทำคือ เฝ้าระวังเพิ่มขึ้น และตั้งรับตั้งแต่พื้นที่ที่มีความเสี่ยง อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในประเทศไทยเดิมอยู่ที่ 6-7 ต่อแสนประชากร กลับมาสูงขึ้นนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8 ต่อแสนประชากร ซึ่งเราหวังว่าจะต้องรักษาไม่ให้เกิน 8 ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่าหลังวิกฤตประมาณ 6 เดือนเป็นต้นไปประมาณ 1 ปี เป็นจุดสูงสุดของปัญหา ดังนั้น ตั้งแต่เดือน ส.ค.2564-ส.ค.2565 เป็นเวลาที่ต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้ตัวเลขการฆ่าตัวตายสูงไปกว่านี้” พญ.อัมพรกล่าว และว่า พยายามให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีผลการศึกษาความเครียด เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันศึกษา ที่พบว่านักศึกษาศึกษามีความเครียดมากขึ้น เพราะจากการตอบแบบสอบถาม พบเสียงฆ่าตัวตายเป็นวัน 10 เท่า เช่นกัน

**27พ.ย.โมเดิร์นนาถึงไทย1.3ล.โดส**  
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ออกหนังสือแจ้งผู้สั่งซื้อของซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดิร์นนา จากโรงพยาบาล (รพ.) เอกชน ระบุว่า วัคซีนโมเดิร์นนา จะเข้ามาถึงประเทศไทยอีกกว่า 1.3 ล้านโดส ในช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้

ความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดิร์นนา จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้ อภ.ได้รับแจ้งจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ว่าวัคซีนโมเดิร์นนาล็อตที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาถึงประเทศไทย 1,3๘2,500 โดส ในวันที่เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพมหานคร รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว 1,942,700 โดส

“อภ. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะดำเนินงานด้านวัคซีนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว สำหรับความคืบหน้าดังกล่าว อภ.จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป”

**ข้อความระบุ**  
**พบเชื้อร้านอาหาร-ปิดคลัสเตอร์**  
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานบันเทิง ดับบาร์ คาเฟ่มีเคส มีการเตรียมความพร้อมเปิดกิจการ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ว่า สืบค้นต้องระบุในชื่อของการอนุญาตให้เป็นต้น-บาร์ โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และจะมากำกับอีกครั้งว่าข้อมูลจะเป็นอย่างไร

นายจรูญ ชีวราชดิษฐ์ ปลัด กทม. กล่าวถึงกรณีพบว่าการเปิดให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหลายแห่งเกิดความแออัด และเริ่มพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในร้านอาหารที่อยู่ภายในห้างแห่งหนึ่ง

ว่า จากการสำรวจรอบแรก พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย และเข้ารับการรักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นผู้ที่ไปเที่ยว และใช้บริการในร้านดังกล่าว และมีอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานในร้านกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค ขณะนี้ยังไม่ทราบผลว่าติดเชื้อหรือไม่ ขณะนี้มีแค่ 2 รายนี้ ยืนยันว่าไม่ได้เกิดคลัสเตอร์ นายจรูญกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีแนวทางการจัดการกับร้านดังกล่าวอย่างไร นายจรูญกล่าวว่า ขณะนี้ได้ปิดร้านดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน

เมื่อถามว่า กรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบนี้จะส่งผลกระทบต่อการเปิดเมืองหรือการระงับภาคในกรุงเทพมหานครใช้หรือไม่ นายจรูญกล่าวว่า ไม่กระทบอย่างแน่นอน

**รองปลัดศาลตรวจเชิงรุกชุมชน**  
ส่วนกรณีพบศพ น.ส.สุชาดา ทองเนียม อายุ 30 ปี เสียชีวิตกลางถนนในซอยแม่ผิว ถนนวัดเกาะ เขตสายไหม กทม.นั้นช่วงเช้า พญ.วันเพ็ญ วิริยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อม นายแพทย์ปกรณ์ ทองใจโล พอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 เขตสายไหม มาดูการตรวจคัดกรองเชิงรุกคนในชุมชนและใกล้เคียง

พญ.วันเพ็ญเปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตมีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างมากและเสียชีวิตเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ตามนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เราได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก สามารถติดต่อไปยังสำนักงานเขตได้ทุกเขต และชัดเจนว่าวัคซีนเป็นเครื่องมือในลดความเสี่ยง ลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิต ซึ่งก็ต้องดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วย

นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ช่วย ส.ส. เขตสายไหม กล่าวว่ามีกระทรวงเชิงรุกให้ชาวชุมชนซอยแม่ผิว 97 คน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 10 คน

**นครศรีฯติด466-ดับ3ราย**  
ที่ จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่ 466 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทำให้อยอดติดเชื้อสะสม 40,253 ราย รักษาตัว 3,719 ราย รักษาหายแล้วสะสม 35,790 ราย เสียชีวิตสะสม 278 ราย

นายทวิศร วิชัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการประกาศใช้เคอร์ฟิว โดยปรับช่วงเวลาจากเวลา 22.00-04.00 น. เป็นระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

**‘ลิซ่า’ติดโควิด-เพื่อนร่วมวงรูดวง**  
สื่อเกาหลี soompi รายงานว่า YG entertainment ต้นสังกัดของวง Blackpink เปิดเผยว่า ลิซ่า สมาชิกของวง ติดเชื้อโควิดเมื่อช่วงปลายของวันที่ 24 พฤศจิกายน โดยสมาชิกของวงทั้ง 3 คน ทั้ง จู จีเอ และ โรเซ ได้เข้าตรวจหาเชื้อ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยารักษาได้ออกแถลงการณ์ว่า “นี่คือรายชื่ ีเอ็นเคอร์เทนเมนต์ ลิซ่า แบล็ก핑크 ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน

สมาชิกอีก 3 คนของวง ยังไม่ได้จัดเป็นกลุ่มบุคคลใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตาม ได้เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดโดยทันที หลังจากได้รับข่าวว่าผลตรวจของลิซ่าเป็นบวก และกำลังอยู่ผลการตรวจหาเชื้อ พวกเขาได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด รวมถึงสตีฟ และได้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุข พวกเขาจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของศิลปินอย่างเต็มที่ รวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องในลำดับสำคัญสูงสุด หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง”

ภายหลังจากที่สื่อได้ออกมารายงานข่าวดังกล่าว เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างร่วมส่งกำลังใจให้ ลิซ่า หายจากอาการป่วยโดยไว โดย #GetWellSoonLisa ได้ขึ้นอันดับ 1 โดยทันที



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ต่อหน้า ๑

## เอดส์ 2021...

**ผู้**ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ได้ค้นพบด้วยนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ก่อเกิดในโลกของเราหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในวันเวลาซึ่งข่าวของโรคเอดส์ได้มีมติหรือบริบทต่างๆ ทั่วโลกในทางที่เห็นว่าจะเอาชนะโรคดังกล่าวให้ได้ การคิดค้นยารักษา ยาต้านไวรัส การป้องกัน การระบาด การดูแลรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ การแพทย์ป้องกัน การแพทย์ฟื้นฟู รวมถึงการดูแลรักษาทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อต่างๆ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ติดเชื้อ HIV ที่มาจาก Human Immunodeficiency Virus ที่เชื้อไวรัสได้เข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้อวัยวะอ่อนแอและเจ็บป่วยด้วยโรคชนิดต่างๆ ในเวลาต่อมา จนกระทั่งกลายเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) การพบโรคดังกล่าวเชื่อว่ามาจากประเทศแอฟริกาตะวันตกในปี พ.ศ.2503 แล้วมีการแพร่กระจายไปในทวีปต่างๆ อเมริกา ยุโรป เอเชีย สำหรับเมืองไทยเรายังไม่มีผู้ป่วยเอดส์รายแรกเป็นผู้ชายอายุ 28 ปีพบที่กรมรักษาโรคที่ได้นำมาศึกษาต่อที่อเมริกา และได้เดินทางกลับเมืองไทยในปี พ.ศ.2527

การมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยรายแรกในปี พ.ศ.2527 หรือเมื่อ 37 ปีที่ผ่านมาแล้ว ในช่วงแรกของการระบาดและการมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ครอบครัว ชุมชนในสังคมไทยยังไม่มีใครพร้อมหรือองค์ความรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์อย่างปกติ การปฏิเสธ รังเกียจ กลัวยกเลิก ผู้ป่วยออกจากครอบครัว ชุมชน เป็นมิติในความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา สังคมไทยที่เคยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขและสมบูรณ์

บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพในขณะนั้นก็ยังไม่มีใครพร้อม ก็มีกลัวและหวาดกลัวเหตุทางการแพทย์กลายเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ โรงพยาบาลไม่มีเตียงรองรับอย่างเพียงพอ งบประมาณของภาครัฐ และการบริหารงานทั้งระบบยังคงพบทั้งปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในเชิงจริง เมื่อวันเวลาผ่านไปสังคมไทยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่บริหารจัดการโรคเอดส์ได้ รับคำชมเชยจากประชาชาติทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน ศาสนา ชุมชน จนกระทั่งในปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ได้มีตัวเลขที่มากกว่าทุกปีของประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลทุก รัฐบาลได้มีนโยบายให้การช่วยเหลือหรือบำบัดไวรัสและเงินสนับสนุนเลี้ยงชีวิตรายเดือนให้แก่ผู้ติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อ

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ในระดับโลกจากการประชุมของสหประชาชาติด้วยเรื่องเอดส์ ปี พ.ศ.2564 ที่เมืองนิวยอร์ก ได้มีมติรับรองปฏิญญาจากเมืองฉบับใหม่เพื่อให้ออกได้ยุติปัญหาเอดส์ในปี พ.ศ.2573 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า ตัวเลขของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตสูงสุดในปี พ.ศ.2547 ในจำนวน 1.7 ล้านคน การระบาดของเชื้อเอชไอวีทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 40 ปี พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 37.7 ล้านราย เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ไปกว่า 38 ล้านราย ในปี พ.ศ.2563 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกในตัวเลข 26 ล้านคน สำหรับความคืบหน้าของการ

ทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสเอชไอวี ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษารายในแพลตฟอร์มที่ 3 (workpointtoday.com) ข้อมูลหนึ่งจากงานแพทย์ปริชา แปรมณี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่ว่าสังคมไทยเราได้ดำเนินตามปฏิญญาทางการเมืองที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ.2573 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายคือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 คนปี ลดการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคเอดส์ไม่เกิน 4,000 คนปี ลดการว่างเบียด ศีตรา เมื่อก่อนการปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้ได้ร้อยละเก้าสิบ โดยในปี พ.ศ.2563 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพียง 4,855 ราย เสียชีวิตจำนวน 11,882 คน...

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ในสังคมไทยเรา ตั้งแต่ พ.ศ.2527-2563 ในวันเวลา 36 ปี มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ 462,376 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อที่รู้สถานะของผลตรวจร้อยละ 94.3 อยู่ระหว่างการรักษาด้านไวรัส ร้อยละ 83.5 ในจำนวนนี้อยู่ในภาวะแทรกซ้อนไวรัสหรือควบคุมไวรัสได้สำเร็จ ร้อยละ 97.2 เราทำคะแนนถึงร้อยละ และแผนทางด้านการปฏิบัติงานในการควบคุมโรคเอดส์ของเมืองไทยเราที่ประสบผลอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ยากันการควบคุมโรคเอดส์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าถึง ชุดตรวจคัดกรองที่ผ่านมาตรฐานจาก ออย. ตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากการเจาะเลือดปลายนิ้วมือ ใช้ง่ายใน 1 นาที และชุดตรวจโดยใช้น้ำลาย ย่านผลภายใน 20 นาที โดยมีวงจำกัดที่รับขายยาแผนปัจจุบันอยู่ทั่วประเทศ ชุดตรวจดังกล่าวจึงมีการใช้ในกลุ่มของชายรักชาย ผู้หญิงเพศ ผู้ชายบริการทางเพศ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น หรือมีพฤติกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี...

พฤติกรรมแห่งการรับเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีมาจากความหลากหลายแห่งบริบท สิ่งหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามและต้องการคำตอบก็คือ การซื้อขายบริการทางเพศในสังคมไทยเราที่มีความหลากหลายท่ามกลางของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สถานะเป็นที่ยอมรับในสังคม สถานะบริการทางเพศ บาร์ คาราโอเกะ เซคส์ มัฟ เด็กของเหล่าเอดส์บนยานยนต์ ริมเสริมสาย นวดแผนโบราณถูกปิดด้วยกฎหมายและระเบียบเพื่อป้องกันการระบาด การดูแลรักษา เราเหล่านี้ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการดังกล่าวจึงสู้ชีวิตและภาวะแห่งสิ่ค้าทางของอาชีพหลายคนต้องตกงาน หันไปสู่งานบริการทางเพศในรูปแบบใหม่ เพื่อหนีความกดดัน

ในโลกของสังคมออนไลน์ หรือคนที่เด็กนักเรียนหลายคนที่ไม่ใช้บริการมีอายุกำเนิดขึ้นในโครงการของรัฐบาล การมีเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับเราเหล่านั้น รวมถึงสถานที่บางแห่งเป็นที่รับรู้ว่านี่เป็นการเฉพาะของนักเที่ยวบริการทางเพศยังคงมีอยู่ในเชิงธุรกิจของสังคมไทยเรา... อดีตกาลไม่นานมานี้ ชาวหรือชื่ออยู่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2536 ดิกรันนารีลองแมน ฉบับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม มีการกล่าวถึงภาพลักษณ์ของเมืองไทยเราคือ "เป็นเมืองหลวงแห่งโสเภณีโลก" และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สื่อประเทศอังกฤษ "มิเรอร์" ได้รายงานถึงเมือง

พัทยาว่าเป็น "นครหลวงแห่งเซ็กซ์ของโลก" มีโสเภณีมากถึง 27,000 คน (นิตยสารวัน 14 พ.ย. 2564 หน้า 10)

สุภาพร่างกาย จิตใจ สังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ในยุคปัจจุบันเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับผู้คนปกติในสังคม บางครั้งร่างกายแข็งแรง มีได้มากกว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ สามารถประกอบหน้าที่การงานปกติได้หลากหลายสถานประกอบการที่รับเขาเหล่านั้นเข้าทำงาน มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหลายคนเป็นคนที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอีกมุมหนึ่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวี หลายคนออกจากคุกเรือนจำจากการต้องโทษ กลับเข้าสู่สังคมยังมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ก่อคิดความยากต่างๆ คำถามหนึ่งก็คือ มีหน่วยงานใดรับเป็นเจ้าภาพเพื่อให้คุณภาพชีวิตเขาเหล่านั้นเป็นคนที่สังคม...?

ข้อเท็จจริงหนึ่งที่ของสังคมไทยเราและสังคมโลกทุกวันนี้ หากใครคนใดคนหนึ่งกลายเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือกลายเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เขาเหล่านั้นย่อมสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตเขาหรือลดความทุกข์ด้านไวรัสได้ โดยเฉพาะโคโรนา-19 ที่เข้าด้านในหรือฟิลาเรีย (Favipiravir) ถือว่าเป็นยาหลักในการรักษาโรคดังกล่าวที่ช่วยลดจำนวนไวรัสและยับยั้งการกลายพันธุ์ที่ได้ผลดี ขณะเดียวกันด้วยดังกล่าวมีข้อพิจารณาในการใช้ยา ปอดอักเสบรุนแรง ต้น โดเชื้อไวรัสของไหลเยื่อหุ้มสมอง เยื่อหุ้มสมอง เบ้าหน้า อัมพาต หรือมีผู้สัมผัสกับตัวเอง...

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ในสมัยของโคโรนา-19 ใน ค.ศ.2021 ยังคงมีทั้งด้านที่ต้องการคำปรึกษาจากหน่วยงาน องค์การในระดับโลก บุคคลผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องบริการจัดการการระบาดของโรคที่ก่อให้เกิดการเกิดภาวะวิกฤตที่เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าขาย ช่องว่างสังคม ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา อาจจำรวมไปถึงภาวะแห่งการเมืองในระบบประชาธิปไตย รัฐบาลของแต่ละประเทศทั้งบริหารทั้งการบ้านเมืองไม่ได้ยังคงล่อล่อลึงได้อย่างไร

คำขวัญ หรือ Theme ในการณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) 1 ธันวาคม ของทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ที่ว่า "เอดส์ป้องกันได้ หากร่วมใจกันทั่วโลก" มาจนกระทั่งถึงปี (พ.ศ.2564) มีคำขวัญที่ว่า "ยุติความเหลื่อมล้ำ ผู้ติดเชื้อเอดส์" คำและความหมายดังกล่าวได้ส่งผ่านไปยังผู้นำประเทศ หน่วยงาน องค์การ บุคลากรที่ทำงานในทางด้านดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าสามสิบสามปี คำและความหมายดังกล่าวได้มีการนำไปสู่ผลแห่งการปฏิบัติที่จะยุติเอดส์ให้ได้ผลดีแค่ไหนอย่างไรรู้หรือไม่...

การป่วยเป็นโรคเอดส์ หรือการป่วยเป็นโรคโคโรนา-19 ต่างก็มีเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานของภูมิคุ้มกันที่บกพร่องของชีวิต การใช้ชีวิตที่ประมาทขาดการเฝ้าระวังหรือละเลยชีวิตที่ควรมีความรู้ที่ ความรู้และความกล้าหาญที่จะบอกกล่าวและเตือนที่มีจำนวนอย่างมีนัยสำคัญในชีวิตของประชาชนที่ผู้ดูแลจะคอยเมื่อเป็นผู้สูงอายุอายุชราหรือคนอายุชราไป ก็กับตายด้วยความเจ็บป่วยด้วยโรคระบาดที่มีอาจจกควบคุมได้ เราท่านจึงควรชีวิตในยุคนี้ได้อย่างไร...

เฉลิมพล พลมูข



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
ฉบับที่ 690 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00

สถานการณ์ทั่วโลก



### สถานการณ์ในประเทศไทย

<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">5,126 คน</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">สะสม 2,076,135 คน</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">53 คน</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">สะสม 20,489 คน (กักกัน 0.99 %)</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">รักษาหาย</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">7,748 คน</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">รวม 1,972,553 คน</p>
<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">ในประเทศ</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">5,118</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">สะสม 2,069,399 คน</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">จากต่างประเทศ</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">8</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">สะสม 6,736 คน</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">การได้สิทธิวัคซีน</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">88,753,981</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">รวม 1 ล้าน 8 แสน 7 แสน 5 หมื่น 3 พัน 981 คน</p>
<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">ฉีดวัคซีน ATK</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">1,516</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">สะสม 327,580 คน</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">ตรวจพบยา</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">123</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">สะสม 334,396 คน</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">อยู่ในสถานกักกัน</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">42,188 คน</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">รวม 32,594 คน (กักกัน 5,292 คน, 4,302 คน)</p>
<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">เสียชีวิต</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">104</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">สะสม 87,368 คน</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">กักกัน-ก</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">4,891</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">รวม 1,877,625 คน</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">อัตราการตรวจพบเชื้อ</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">9.98%</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">(เฉลี่ย 7.3%)</p>



การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ	จำนวนคัดกรอง
<ul style="list-style-type: none"> <li>คัดกรองโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)</li> <li>ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ</li> </ul>	<p>9,545,246 ราย</p> <p>738,426 ราย</p>





# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 20,489 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (20,395 ราย)
<b>อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ</b>			
• 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.10%
• 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.77%
• 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	5.52%
• อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
<b>มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ</b>	64%	100%	90%

## 1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

- สาธารณรัฐเคนยา ประกาศให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดสเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการของรัฐบาลแบบออฟไลน์ได้ นอกจากนี้ยังออกคำสั่งให้พนักงานในภาคคมนาคมฉีดวัคซีนครบโดส และพักหลักฐานไว้กับตัวตลอดเวลา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
- ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ เตรียมเปลี่ยนมาใช้ระบบแจ้งเตือนโควิด 19 รูปแบบใหม่ โดยจะใช้สีแดง สีส้ม และสีเขียว แทนระดับความเสี่ยงของการติดเชื้อในแต่ละภูมิภาค เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมยกเลิกการล็อกดาวน์และอนุญาตให้กิจการร้านค้าทุกแห่งกลับมาเปิดทำการได้
- สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยประชาชนลาว อนุญาตให้โรงงานเภสัชกรรม หมายเลข 3 ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจดำเนินการผลิตยาต้านไวรัส โมนูพิราเวียร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศแล้ว โดยจะเริ่มการผลิตภายในเดือนธันวาคม 2564 และจะผลิตรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อประมาณ 1,000 คน

## 2. มาตรการในประเทศไทย

- กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำชับทุกพื้นที่เร่งสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์จูงใจให้เข้ารับวัคซีนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส เดินหน้าเปิดประเทศปลอดภัย โดยแนวโน้มนสถานการณ์เริ่มคงที่ ป่วยหนักลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวังคลัสเตอร์ต่าง ๆ และกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพัฒนาระบบ iMap Platform นำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการโควิด 19 โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศจากระบบดาวเทียมมาใช้ในการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ATK ฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาหัวหมาก และโรงแรมรอยัล ริตตันโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. หากผลการตรวจพบเชื้อทางโรงพยาบาลจะรับเข้าสู่ระบบการรักษาแบบครบวงจรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย





## รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

### 3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,076,135 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 5,126 ราย มีผู้เสียชีวิต 53 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง เมื่อได้รับเชือก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง และพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง อีกทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมีความสำคัญในการลดการแพร่กระจายโรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข